
sþ. 64. Fyrirspurn [61. mál]
til fjármálaráðherra um greiðslufyrirkomulag fjárveitinga til opinberra framkvæmda.

Frá Alexander Stefánssyni.

1. Hvernig er háttað greiðslu á framkvæmdafé skv. fjárlögum til opinberra framkvæmda
sem framkvæmdadeild Innkaupastofnunar ríkisins sér um?

2. Hvernig er farið með geymdar eða ónotaðar fjárveitingar til opinberra framkvæmda
skv. fjárlögum milli ára?


